



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๔ มิถุนายน ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	ประธานรัฐสภามอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกรัฐสภาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒		

นายมน ฮีซัง ประธานรัฐสภาเกาหลีใต้เป็นประธานเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกรัฐสภาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาที่มีผลงานในระดับดีเด่น จำนวน ๖ ท่าน และสมาชิกรัฐสภาที่มีผลงานในระดับดีมาก จำนวน ๓๖ ท่าน โดยสมาชิกรัฐสภาที่มีผลงานดีเด่นในครั้งนี้นำโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานและบทบาทสำคัญในการจัดทำหรือแก้ไขร่างกฎหมาย อันก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพกฎหมายที่ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้รัฐสภาเกาหลีใต้ได้กำหนดประเภทของสมาชิกสภาที่มีผลงานดีเด่นไว้ ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ด้านการเมืองและการบริหาร ๒) ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และ ๓) ด้านสังคมและวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเกาหลีใต้ได้มีการทบทวนรูปแบบและวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกในปีถัดไปหวังให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายการทำงานของรัฐสภาที่มุ่งสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่ประชาชนยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดประเภทของสมาชิกสภาที่มีผลงานดีเด่นไว้ ๓ ประเภท ดังนี้ ๑) ผลงานในการจัดทำหรือแก้ไขร่างกฎหมาย ๒) ผลงานในการกำหนดนโยบายหรือพัฒนาการทำงานของสภาให้ดีขึ้น และ ๓) ผลงานในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีการยกเลิกรูปแบบที่มาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกซึ่งแต่เดิมได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากประธานรัฐสภา โดยให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาที่มีผลงานดีเด่นผ่านองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกในฐานะกรรมการผู้ตัดสิน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับรัฐสภามากขึ้น ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรสื่อมวลชน องค์กรภาคเศรษฐกิจ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอันเป็นการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาตัดสินให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้มีการสำรวจความคิดเห็น และสะท้อนระดับความพึงพอใจจากบุคคลภายนอกในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารของสมาชิกสภาด้วย



ภาพถ่ายในโอกาส นายมน ฮีซัง ประธานรัฐสภาเกาหลีใต้ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกรัฐสภาที่มีผลงานในระดับดีเด่นและในระดับดีมาก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรัฐสภาเกาหลีใต้

ที่มาภาพ: <https://www.assembly.go.kr/assm/notification/magazine/magazine01/zine/ZineList.do>

ที่มาของข่าว:	https://www.assembly.go.kr/assm/notification/magazine/magazine01/zine/ZineList.do
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๑/๖๓
ผู้ทาน	นายชูชาติ พุฒเพ็ญ นางสาวศิริสา ชลาชนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	